

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2551 ครั้งที่ 1
วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุกฤษี สมทรง	
5	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วชุม	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
11	นายอภิรัตน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภิรัตน์ เรืองทอง	
12	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
13	นายฉัตร กิ่งหวั่น	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งหวั่น	
14	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
15	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
16	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
17	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
18	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
19	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
20	นายขจร ไซไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไซไพล	
21	นายจักรี งามโถม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโถม	
22	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
23	นางสาวชุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร พูลกลับ	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	-	ลา
2	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ขาด
3	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
3	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานายก	ระบิล กิ่งอุบล	
4	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายก	อภิชาติ ใจสบาย	
5	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
6	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
7	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
8	ด.ต.วิสิทธิ์ ทศมา	สภ.ขนอม	วิสิทธิ์ ทศมา	
9	นายสมเกียรติ ทองจันทร์	ผอ.บ.ม.13	สมเกียรติ ทองจันทร์	
10	จสต.วัชระ พูนนวล	สภ.ขนอม	วัชระ พูนนวล	
11	นายสามารถ ภัคศิริรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคศิริรัตน์	
12	นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
13	นายสมชาย ช่วยบรรจง	นายช่างโยธา	สมชาย ช่วยบรรจง	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551 ตามที่สภาองค์
การบริหารส่วนตำบลขนอม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน 2551 จำนวน 3 สมัย ดังนี้

1. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2551
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2551
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2551

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 ในวันที่
4 ธันวาคม 2551 เพื่อกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2552
และข้อราชการอื่น ๆ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5
ธันวาคม 2551

มีหนังสือจากนายอำเภอขนอม เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ ศาลาประชา
คมอำเภอขนอม ซึ่งมีหมายกำหนดการมาด้วย จะขอแจ้งในประเด็นหลัก
สำคัญ คือ ช่วงเช้าเวลา 06.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ตลาดบาง
โหนด และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็น
พระราชกุศล เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม
โดยลงชื่อให้เสร็จก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อจะเข้าสู่การทำพิธี การแต่งกาย

เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบปกติภาคีคอปพันแขนยาว ฉะนั้น ขอให้สมาชิกได้ร่วมพิธีดังกล่าวนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2551 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 สมาชิกฯ จะแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมจุดไหนบ้างเชิญได้ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง

มติที่ประชุม

รับรอง 22 คน เต็มสภาของผู้อยู่ในห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง พิจารณา

ประธานสภาฯ

3.1 ผู้ตักกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในหมวด 2 การประชุม ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาบังคับใช้อนุโลม ซึ่งข้อ 11 (3) กำหนดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ในมาตรา 53 กำหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552 ว่าเดือนเริ่มต้น จะเป็นเดือนอะไร วันเริ่มต้นและระยะเวลาขอให้สมาชิกเสนอได้

นายณรงค์ คงแก้ว

ส.อบต.ม10

เสนอว่าการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2552 สมัยที่ 1 เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านณรงค์ คงแก้ว ซึ่งตามระเบียบและการปฏิบัติกันมาจะกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม เป็นหลักอยู่แล้ว สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นเดือนอื่นบ้างขอให้เสนอได้

<p>นายจักรี งามโถม ส.อบต.ม.13</p>	<p>ขอเสนอให้เป็น 4 สมัยก่อน ขอบคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอชี้แจงกรณีท่านจักรี งามโถม เสนอซึ่งเป็นคนละประเด็นกับที่ผมถาม เรื่องที่ท่านจักรี เสนอเป็นขั้นตอนต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ผมต้องถามถึงการ กำหนดสมัยแรกเป็นเดือนอะไรก่อน วันเริ่มต้นและระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน ก่อน เข้าใจนะครับ มีสมาชิกเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามมติ ที่ประชุมว่า เห็นควรตามที่ท่านณรงค์ เสนอหรือไม่</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ 22 คน เต็มสภาฯ ให้การประชุมสามัญ สมัยแรกเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>3.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2552 จะกำหนดเป็นที่สมัย วัน เริ่มต้นและระยะเวลาด้วย ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสม และเสนอได้ ขอเชิญครับ</p>
<p>นายวิระพงศ์ เสนเรือง ส.อบต.ม. 8</p>	<p>ขอเสนอเป็น 4 สมัย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งระเบียบกำหนดไว้แล้ว 2. เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงทำแผนพัฒนาตำบลสามปี 3. เดือนสิงหาคม ซึ่งระเบียบกำหนดไว้แล้ว 4. เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเดือนเริ่มต้นของการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใหม่ ซึ่งอาจจะต้องประชุมทำความเข้าใจกันระยะ เวลาตั้งแต่วันที่ 1- 15 ทุก ๆ สมัยประชุม
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ขอขอบคุณท่านวิระพงศ์ เสนเรือง ที่เสนอเข้ามาพร้อมด้วยเหตุผลซึ่งเป็น สิ่งที่ดีมาก สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้างขอให้เสนอได้ ถ้าไม่มี ผมจะถามมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2552 เป็น 4 สมัย คือ เดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคม และพฤศจิกายน ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่ 1- 15 ของทุก ๆ สมัยประชุม โปรดยกมือขึ้น</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ 22 คน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4</p>	<p>เรื่องด่วน - ไม่มี</p>

ระเบียบวาระที่ 5	<p>กระทู้ถาม</p> <p>- ไม่มี</p>
ระเบียบวาระที่ 6	<p>ญัตติอื่น ๆ</p>
ประธานสภาฯ	<p>6.1 การจัดงานปลูกเสื่อกินข้าวเหนียววันรณรงค์ ครั้งที่ 7 ขอเชิญนายก</p>
นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.	<p>การจัดงานที่ผ่านมาจากทางอำเภอร่วมกับ อบจ.เป็นเจ้าภาพหลัก มาปีนี้ทางอำเภอได้มอบหมายให้ทาง อบต.ขนอมมารับผิดชอบร่วมกับ อบจ. และได้เปลี่ยนสถานที่จากหาดคอเขมาเป็นหาดหน้าด่าน เพราะหาดคอเขาจะแคบกว่า ซึ่งมีหลาย ๆ ฝ่ายได้เข้ามาช่วยเพื่อเน้นการท่องเที่ยวของอำเภอขนอม มีงบประมาณจาก อบจ. 200,000 บาท จาก อบต.ขนอม 200,000 บาท และท้องถิ่นในอำเภอขนอมได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 4 แห่ง แต่งบประมาณยังขาดอยู่จึงได้จัดทำโครงการขอจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แต่ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ คิดว่าเรื่องงบประมาณน่าจะไม่มีปัญหา ที่กลัวปัญหาคือพวกเราอาจจะมาช่วยทำงานได้ไม่เต็มที่ สำหรับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ก็ได้แจกเอกสารให้แล้วขอให้ดูด้วยทั้งฝ่ายของ อบต.และ อบจ. ซึ่งที่ผ่านมาจะประชุมกลุ่มย่อยมาเป็นระยะ ๆ และขอให้ประธานของแต่ละฝ่ายนัดร่วมประชุมกันด้วยแล้วจะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ผมจะประชุมที่ อบจ.อีกหลังจากนั้นก็จะได้นำมาประชุมที่ อบต.อีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่ยากจะรบกวนพวกเรา 2 เรื่อง คือ ช่วยหานักกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ขอให้ดูรายละเอียดจากเอกสารว่ามีกีฬาอะไรบ้าง อีกเรื่องคือช่วยนำปิ่นโตไปร่วมรับประทานกันเองในตอนเย็นหมู่บ้านละ 10 สาย ไม่ทราบว่าหมู่บ้านใดมีปัญหาบ้าง ซึ่งทั้งหมดให้ได้ 150 สาย คิดว่าคงจะไม่มีปัญหา</p>
ประธานสภาฯ	<p>สิ่งสำคัญที่จะขอฝากเพื่อนสมาชิก คือ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของตนเองให้ได้รับทราบ สมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะได้เข้าสู่ประเด็นอื่น ๆ ต่อไป</p>
	<p>6.2 ปัญหาอุทกภัย</p> <p>เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ทำให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับถนนเสียหายทุก ๆ หมู่บ้านขอเชิญเจ้าหน้าที่</p>

- นายทงศักดิ์ ชับมัน
หัวหน้าส่วนโยธา
- ผมมีความเป็นห่วงทุกหมู่บ้าน แต่ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะซ่อมแซมไปก็อาจจะเสียหายอีกเพราะฝนยังไม่หยุด คิดว่าประมาณหลังวันพอจะเริ่มสำรวจเส้นทางทุกหมู่บ้านแล้วจะได้เริ่มทำประมาณเดือนมกราคม เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้ถนนอยู่ในสภาพเดิม
- ประธานสภาฯ
- ขอขอบคุณครับหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งจะเห็นว่าการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมาเกิดขึ้น 2 ช่วง คือ ตอนเตรียมจัดงานลอยกระทง ซึ่งช่วงนั้นก็ทำการสำรวจเส้นทางที่สัญจรไปมาไม่ได้ และได้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็มีฝนตกหนักลงมาอีกทำให้เส้นทางเสียหายเหมือนเดิมอีก จึงต้องเริ่มต้นสำรวจใหม่ อีก ฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะได้สำรวจเพื่อซ่อมแซมอีก
- นายวีระพงศ์ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8
- ขอถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาว่าได้สำรวจทุกสายหรือไม่ของหมู่ที่ 8 ซึ่งถนนมีหลายสายคิดว่าคงจะสำรวจไม่หมดทุกสาย
- นายทงศักดิ์ ชับมัน
หัวหน้าส่วนโยธา
- สำหรับหมู่ที่ 8 ได้สำรวจสายน้ำตกหินลาดและถนนที่ทาง อบจ.สร้าง คือ สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ ได้สำรวจแค่นั้น
- นายวีระพงศ์ เสนเรือง
ส.อบต.ม.8
- ตามความเป็นจริงการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ เกิดผลกระทบทุกหมู่บ้าน แต่หมู่ที่ 8 อยู่ติดกับภูเขา น้ำป่ามาแรงมากท่วมถนน ซึ่งทำให้เสียหายมาก และยังมีอีกสองสามที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกไปสำรวจ มีสายสะพานหินลาด บ้านนางเย็น สายสระผักชี ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 13 ครัวเรือนแต่เป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะต้องไปทางลัด และอีกสายหนึ่งคือสายน้ำตกผาเมือง ซึ่งเป็นสายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีน้ำตกที่สวยงาม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของชนอมได้ทั้งหมด พร้อมทั้งเห็นเกาะสมุย เกาะراب และขอแสดงภาพถ่ายให้ที่ประชุมดู จะเห็นว่าต้องใช้รถเบ็คโฮในการทำถนนสายนี้ ซึ่งมีชาวบ้านผู้เดือดร้อน ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารที่ผมจะมอบให้ประธานสภาฯ เพื่อจะได้ให้นายกดำเนินการต่อไป
- นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.
- สำหรับปัญหาเรื่องอุทกภัย ผมได้ออกไปสำรวจด้วยตัวเองพร้อมสั่งให้ฝ่ายโยธาออกไปสำรวจอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน จะเห็นว่าช่วงนั้นเมื่อฝนตกหนักถนนก็ขาดก็ได้สั่งซ่อมแซมทันที แต่เกิดฝนตกหนักลงมาอีกทำให้เสียหายอีกและได้ประชุมปรึกษาหารือกับปลัด นิติกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงสรุปว่าให้ฝนหยุดแล้วเสียก่อนจึงจะดำเนินการใหม่ทั้งหมด ทุก ๆ หมู่บ้าน สมาชิกก็ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย

นายอภิชาติ ใจสบาย รองนายก	จากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา ขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าไปสำรวจ ในหมู่บ้านขอให้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ในหมู่บ้านให้ทราบด้วย
นายบรรเจ็ด ธนุราช ส.อบต.ม. 4	ขอบคุณผู้บริหารที่เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นในหมู่ที่ 4 และขอถามถึงการ คูศทรายในหมู่ที่ 4 ขอทราบรายละเอียดว่าได้จัดการตามกฎระเบียบหรือไม่ อย่างไร จะได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป
นายสมชาย ช่วยบรรจง นายช่างโยธา	ผมรับผิดชอบพระราชบัญญัติที่ดินถมดิน กรณีในหมู่ที่ 4 ได้แจ้งให้ อบต. ทราบทาง อบต.ขอมได้ออกใบอนุญาตให้ผู้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว และมี เครื่องจักรกลในการทำงานด้วย ผมก็ได้ติดตามว่าขออนุญาตนำเครื่องจักร กลมาใช้หรือไม่จากอุตสาหกรรมจังหวัด ปรากฏว่า ได้ขออนุญาตถูกต้อง แต่ผู้ประกอบการทำผิดอยู่นิดหนึ่ง คือตอนแรกไม่ได้มีป้ายโครงการบอก ชื่อบริษัท และบริเวณที่ดำเนินการพร้อมทั้งระยะเวลาด้วย ซึ่งส่วนนี้ อบต.ขอม จะดูแลรับผิดชอบ การขุดดินก็ต้องมีวิศวกรควบคุมด้วย ซึ่ง ทางเจ้าของก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และดินที่จะทำการขุดตรงนั้นจะ ต้องมีค่าความปลอดภัยของดิน คือ หนึ่งต่อสองจุดห้า เพื่ออาจเกิดอันตราย จากการไหลของดินสู่ที่ดินแปลงข้างเคียงหรือไม่ จะต้องดูที่ความลึกด้วย ซึ่งอยู่ที่ความลึก 6 เมตร ทางฝ่ายโยธาจะแจ้งให้ทางเจ้าของกิจการเขียนป้าย โครงการให้ประชาชนรับทราบต่อไป
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณนายช่างโยธา สมาชิกจากหมู่ที่ 4 และสมาชิกสภายังสงสัยอยู่อีก หรือไม่ในเรื่องขุดดินที่ฝ่ายโยธาชี้แจง ซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนเรียบ ร้อยดีมาก ท่านใดจะพูดอีก
นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.	ขณะนี้รู้สึกเป็นห่วงเรื่องธรรมชาติถูกทำลายซึ่งจะเห็นว่ากรณีคูศทรายถ้า เป็นคนในพื้นที่คงจะไม่มีใครทำกิจการนี้ ส่วนมากมาจากคนนอก อย่าง การสร้างรีสอร์ทที่เช่นเดียวกัน ช่วงนี้การถมดินที่เกิดขึ้นมากมาย ฉะนั้น ขอ ฝากให้สมาชิกช่วยดูแลกันด้วย ถ้าเจอก็ให้แจ้งมายังฝ่ายโยธาเพื่อจะได้ ดำเนินการต่อไป และกรณีถมดินของหมู่ที่ 2 ก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ สามารถจะแก้ไขได้
นายสมชาย ช่วยบรรจง นายช่างโยธา	ขอนัดแนะการสำรวจถนนทุกสายที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อทำเป็น โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุง โครงการนี้สเป็คของงานคือ ถมหินผุผิวจราจรที่เป็น หลุมเป็นบ่อเป็นที่ลุ่ม ใส่ท่อระบายน้ำเพื่อที่จะให้งานมีประสิทธิภาพจึงขอ

ให้สมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือด้วย การสำรวจเบื้องต้นคือส่วนของตำแหน่งที่ระบายน้ำซึ่งจะได้วางตำแหน่งให้ถูกต้องและขนัดแนะเป็นสัปดาห์หน้าทั้งอาทิตย์จะเรียงลำดับจากหมู่ที่ 2 วันละ 2-3 หมู่บ้าน และจะโทรติดต่อสมาชิกเมื่อเข้าดำเนินการหมู่บ้านใด

นายเสกสันต์ ประสิทธิ์
ส.อบต.ม.3

จากการที่ฝ่ายโยธาได้แจ้งไว้เพื่อเข้าสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน ขอเสนอให้ทางฝ่ายโยธาได้กำหนดวันว่าวันที่เท่าไรหมู่บ้านใดบ้าง เพื่อจะได้เข้าสำรวจและรับทราบปัญหาพร้อมกันอย่างแท้จริง

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

ได้รับการประสานงานมาจากจังหวัดว่าขณะนี้ไม่มีเงินงบประมาณแก้ปัญหา น้ำท่วมอยู่ก่อนหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งไม่ได้ระบุว่าให้อำเภอใดบ้าง ต้องส่งโครงการภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ฉะนั้นหมู่บ้านใดต้องการก็ขอให้สำรวจไว้ด้วย

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
จนท.วิเคราะห์ฯ

พูดถึง แบบสอบถามที่ได้ให้สมาชิกได้นำไปให้ประชาชนกรอกข้อมูลถึงความพึงพอใจสาเหตุ การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจงานซึ่งจะต้องดูแบบสอบถามนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก็ทำงานเข้มข้นขึ้น ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แต่ละครั้งมากมาย ฉะนั้น เจ้าหน้าที่จาก อบต.ขนอมจะต้องเตรียมเอกสารไว้ชี้แจงทุกครั้ง เอกสารแยกเป็น 2 ชุด คือให้สมาชิก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม ปัญหาตอนนี้คือศูนย์เขาดิน ศูนย์ในเพลลา ซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป และขอแจ้งรายชื่อที่ได้ส่งแบบสอบถามจากหมู่บ้านต่าง ๆ ขอบขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง

นายสมชาย ช่วยบรรจง
นายช่างโยธา

จากการที่จะเข้าสำรวจถนนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อไม่ต้องสับสน เริ่มจากสัปดาห์หน้า วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม มีหมู่ที่ 7,8 และ 9 วันพุธที่ 10 ธันวาคม ถึงจะเป็นวันหยุดก็จะเข้าดำเนินการสำรวจมีหมู่ที่ 10,11 และ 12 วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม มีหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ขอนัดหมายผู้ที่ร่วมสำรวจพบกันที่ อบต.ขนอม ก่อนเวลา 09.00 น.

ประธานสภาฯ

ขอฝากให้สมาชิกได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อร่วมสำรวจกันด้วย ขอฝากเรื่องสิ้นเดือนทุก ๆ เดือนสมาชิกเข้ามาเซ็นชื่อรับค่าตอบแทนที่ส่วนการคลังด้วย แบบสอบถามที่ยังไม่ได้นำมาส่งก็ดำเนินการ

ด้วย การทำบัตรปฏิบัติงานของสมาชิกฯ ดำรวจรายชื่อด้วยว่าภาษาอังกฤษ ถูกต้องหรือไม่ มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมจะพูดอะไรอีกบ้าง ถ้าไม่มีวันนี้ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)
ผู้จดยางงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ แสนเรือง
(นายวีระพงษ์ แสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่
(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายพิชิต ภูเก็ตกุล)
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)
(นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)
(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) ประธานสภา อบต.ขนอม
(นายกัมพล มีชัย)
ผู้ลงนามรับรอง

